
 
                การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) 
 

   วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคาร 
รัฐสภา เกียกกาย  นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่  ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่  ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  ดดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  ดพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน 
ท าหน้าที่ประธานการประชุม  

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานฯ 
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้   
   (๑) กระทู้ถาม 
        ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
    ๑.๑.๑ กระทู้ถาม โดย นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
    สอบถามถึงสาเหตุการเสียชีวิตของพลทหารชัยชนะ ทาศรี ที่ได้เข้ารับการฝึก 
ทหารใหมใ่นค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี ดดยมารดายืนยันว่า ลูกชายไม่เคยป่วยด้วยดรคอะไรมาก่อน เพียงแต่
มีปัญหาทางด้านสัมปชัญญะและการพูด ขณะที่ทางผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 19  
ได้ชี้แจงในเบื้องต้นว่า จากการตรวจสุขภาพพบว่าร่างกายไม่แข็งแรงอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งประเด็นนี้ส าคัญ เนื่องจาก
งบประมาณในการตรวจคัดเลือกเกณฑ์ทหารในปี 2562 มีถึง 140 ล้านบาท แล้วปกติถ้ามีการตรวจคัดเลือก
แล้วพบว่าพลทหารชัยชนะ มีปัญหาด้านสุขภาพและเป็นปัญหาต่อการฝึกก็ไม่ควรรับเข้ามาฝึกตั้งแต่แรก 
    พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาดหม ได้รับมอบหมาย
ให้ตอบกระทู้ถาม ดดยได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวของพลทหารชัยชนะ ทาศรี ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือก
จะมีนายทหารเป็นหัวหน้าในการตรวจเลือก แพทย์จากทั้งพลเรือนและแพทย์ทหารจะดูว่าสภาพร่างกาย 
ในขั้นต้น มีการตรวจสุขภาพข้างต้น ตรวจดรคประจ าตัว และมีการประชาสัมพันธ์ว่าบุคคลใดที่มีร่างกาย  
ไม่สมบูรณ์ มีดรคที่ไม่สามารถรับราชการได้ หรือมีดรคประจ าตัวให้แจ้งต่อแพทย์ ซึ่งในความเป็นจริง บางครั้ง  
ผู้ที่มาตรวจเลือกก็ไม่ทราบว่าตนเองมีดรคประจ าตัว หรือบางครั้งก็ไม่ได้รับการตรวจดรคมาก่อน บางครั้ง 
มีดรคประจ าตัวอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้แจ้งแพทย์ แต่เมื่อเข้ามาหน่วยฝึกแล้วจะมีการคัดกรองอีกครั้งหนึ่ ง  
ซึ่งพลทหารชัยชนะ ได้รับการตรวจอีกครั้งหนึ่ง หลังจากป่วยเป็นดรคไข้หวัดใหญ่ แพทย์ลงความเห็นว่าสามารถ
ท าการฝึกได้ อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตอาการแล้ว ครูฝึกหรือหน่วยฝึกเห็นว่าการที่จะฝึกอย่างตรากตร า
อาจจะท าให้ร่างกายผิดปกติจึงให้ติดตามการฝึกไปด้วย อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากองทัพได้ให้ความส าคัญกับ 
พลทหารที่มาประจ าการ ส าหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ระหว่างการด าเนินการสอบสวนของคณะกรรมการ
ตามขั้นตอน หากพบความผิดจะลงดทษทั้งทางวินัย อาญา และปลดถอดยศ ทั้งนี้ ทางญาติของผู้เสียชีวิตได้
ประสานติดต่อเรื่องความเจ็บป่วยของพลทหารชัยชนะ ทุกระยะ และญาติไม่ติดใจต่อกรณีการเสียชีวิต 
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    ๑.๑.๒ กระทู้ถาม โดย  นายระวี  มาศฉมาดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
    ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะใหม่จ านวนมากถึง ๒๕ ล้านตันต่อปี และยังมี 
ขยะเก่าที่ถูกฝังกลบอยู่ทั่วทั้งประเทศในทุกพ้ืนที่ ซึ่งระบบการจัดการขยะนั้นมีหลากหลาย ทั้งกระบวนการ
น าไปรีไซเคิล การฝังกลบ และการเผาหรือน าไปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ดดยปัจจุบันระบบการจัดการขยะ  
ยังขาดมาตรฐานและไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องกลิ่นและน้ าเสีย ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ประชาชน อีกทั้งเรื่องการแยกขยะและน ามารีไซเคิลขยะยังท าได้น้อย จึงสอบถามถึงแนวทางการก าจัดขยะ  
ทั้งขยะเก่าและขยะใหม ่รวมทั้งนดยบายดรงไฟฟ้าขยะ และขยะของเสียอันตราย 
    พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถามว่า 
สภานการณ์ขยะในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลได้ก าหนดแนวทางการก าจัดขยะและแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง  
และมีนดยบายในการมุ่งส่งเสริมสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) บนแนวคิด 3 R ได้แก่ Reduce  
(ลดการใช้/ใช้เท่าที่จ าเป็น  Reuse (การใช้ซ้ า  และ Recycle (แปรรูปใหม่  อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความ
พยายามรณรงค์ลดขยะตั้งแต่ต้นทาง แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการบริหารจัดการที่ผ่านมายังประสบปัญหา ส่วนหนึ่ง
เนื่องจากวัฒนธรรมของคนไทยที่ใช้ถุงพลาสติกจ านวนมาก หากมีการรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกให้น้อยลง 
จะสามารถช่วยลดปริมาณขยะได้อีกทางหนึ่ง พร้อมกันนี้ ได้มอบนดยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการคัดแยกและจัดเก็บขยะจากบ้านเรือนประชาชน ร้านค้า และรณรงค์ให้ท้องถิ่นรวมตัวกันจัดท า
แผนงานเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยของจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน 
รวมถึงได้ส่งตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าความเข้าใจกับประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ด้วย อย่างไร
ก็ตาม ได้เกิดปัญหาการแยกขยะเช่นกัน ดังนั้น ควรแยกขยะให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นทาง ส าหรับการเผาขยะ 
ดดยไม่เป็นพลังงานนั้นสามารถท าได้ แต่ต้องใช้งบประมาณมากประมาณ ๑,๐๐๐ บาท ต่อตัน แต่หากน าไป
เป็นพลังงานไฟฟ้า ค่าด าเนินการจะเหลือเฉลี่ย ๕๐๐ บาท ต่อตัน แต่ปัญหาคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีปริมาณขยะน้อยและไม่เพียงพอที่จะเผาสร้างเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งงบประมาณในการก าจัดขยะทั่วประเทศ
จะใช้งบประมาณ ๒ หมื่นล้านต่อปี ดดยยังไม่มีการด าเนินการก าจัดอย่างถูกต้อง จึงเป็นปัญหา ทั้งนี้ ปัจจุบัน 
ได้มีบริษัทผู้ด าเนินดครงการดรงก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า (Quick Win Projects) 11 แห่ง  
ดดยอยู่ในกระบวนการก่อสร้าง และยังมีดครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้วและอยู่ระหว่าง
หาผู้ประกอบการ จ านวน ๒๐ แห่ง รวมทั้งอีก ๖ แห่ง อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุญาต ส าหรับขยะของเสีย
อันตรายนั้น เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเมื่อปี ๒๕๖๐ รัฐบาลได้มีนดยบายให้
คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นผู้แก้ปัญหา และได้มีการตั้ ง
คณะอนุกรรมการขึ้นมาตรวจสอบขยะดังกล่าว ดดยแต่เดิมกระทรวงอุตสาหกรรมได้ก าหนดดควตาให้น าเข้า  
ได้ทั้งพลาสติกและอิเล็กทรอนิกส์บางส่วน และเมื่อมีคณะอนุกรรมการก็ได้มีมาตรการทันทีดดยไม่ให้  
น าเข้าอีก ส่วนดควตาเดิมนั้นหากใบอนุญาตหมดอายุก็จะไม่อนุญาตให้น าเข้ามาอีก ท าให้ ในปี ๒๕๖๓ จะไม่มี
ขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ   
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    ๑.๑.๓ กระทู้ถาม โดย นายประเสริฐ  บุญเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย ถาม นายกรัฐมนตรี 
    เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งในหลายพ้ืนที่ทั่วประเทศ
ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า ๑๔ จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จึงสอบถามถึงนดยบายในการแก้ไขปัญหา 
ภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 
     นายประภัตร  ดพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
ได้รับมอบหมายให้ตอบชี้แจงว่า รัฐบาลมีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชน และยอมรับว่าปริมาณ
น้ าฝนในปีนี้จะน้อยละกว่าเดิมร้อยละ ๒๐ จึงมีการจัดการอย่างเร่งด่วนและขอความร่วมมือให้ประชาชน
ช่วยกันประหยัดน้ า เพ่ือให้มีน้ าเพ่ือการอุปดภคและบริดภคถึง ๖ เดือน นอกจากนี้ ได้มีการสร้างฝายและ 
แก้มลิงไปแล้ว 13 แห่ง ซึ่งได้มอบหมายให้กรมชลประทานไปส ารวจลุ่มน้ า เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาว 
ส่วนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งนั้น  มีมาตรการเยียวยาที่ เป็นไปตามระเบียบ  
ของกระทรวงการคลัง  
        ๑.๒ กระทู้ถามท่ัวไป       

         ๑.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การจัดสรรสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) โดย นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

   ด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.  เป็นจิตอาสาดูแลประชาชน 
ขับเคลื่อนงานสาธารณสุข เป็นนักจัดการสุขภาพเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมดรคติดต่อ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ปัญหาเอดส์ในชุมชน คุ้มครองผู้บริดภคด้านสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก วางแผนการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ จึงเห็นได้ว่า อสม.เป็นบุคคลที่ส าคัญยิ่งและเป็นผู้ เสียสละต่อสังคม ดดยอาศัยความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นอย่างมาก  และต้องเสียสละทั้ งเวลา ทุ่มเท แรงกายและใจ  
ในการปฏิบัติงานเพ่ือสังคม ปัจจุบันมี อสม. ทั่วประเทศ ประมาณ ๑,๐๔๐,๐๐๐ คน ได้รับค่าตอบแทน 
เพียง ๑,๐๐๐ บาทเท่านั้น เมื่อเทียบกับภาระงานจ านวนมากถือว่าเป็นเงินที่น้อยมาก ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ยกระดับศักยภาพให้แก่ อสม. จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งในการจัดสรรสวัสดิการและการอบรมสัมมนาให้แก่ อสม. มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จึงสอบถามถึง
นดยบายและแผนในการเพ่ิมค่าตอบแทนและสวัสดิการอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่ อสม. รวมทั้ง 
การอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนและยกระดับความรู้ ความสามารถของ อสม. 
    นายสาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้
ตอบกระทู้ถามว่า กระทรวงฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ อสม. ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเครือข่ายจิตอาสา
ที่มีความเข้มแข็งที่ขับเคลื่อนภารกิจในการดูแลส่ งเสริมสุขภาพประชาชนในพ้ืนที่มาอย่างยาวนาน  
ดดยกระทรวงฯ มีนดยบายให้ขวัญและก าลังใจ อสม. ทั่วประเทศ จ านวน ๒ เรื่อง ได้แก่ การให้สิทธิห้องพิเศษ
ในดรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส าหรับ อสม. ที่ป่วยและพักรักษาตัวในดรงพยาบาล และได้เปิด 
รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพ่ือเป็นสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวของ อสม. เมื่อเสียชีวิต 
นอกจากนี้ ยังมีดครงการอบรมหลักสูตร อสม. ทั่วประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนและยกระดับความรู้ ความสามารถของ 
อสม. และจัดอบรมการใช้เครื่องมือสื่อสารและเทคดนดลยีด้วย อีกท้ังในปีนี้กระทรวงฯ มีดครงการก้าวท้าใจ  
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เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนออกก าลังกาย ดดยบันทึกสะสมการออกก าลังกายผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งต้องอาศัย  
อสม. ในการเชิญชวนประชาชนในพ้ืนที่เข้าร่วมดครงการด้วย ส าหรับเรื่องของกองทุนนั้นยังติดปัญหาว่า  
อสม.ส่วนใหญ่มีอายุมาก จึงอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการด าเนินการ ส าหรับค่าตอบแทนที่ต้องการ 
ให้สูงขึ้นนั้นต้องพิจารณาถึงงบประมาณของภาครัฐที่มีอยู่ด้วย 

       ๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย นายช านาญ จันทร์เรือง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย     

   ตามระเบียบข้อ ๓ ค าจ ากัดความของค าว่า “ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า “...และให้
หมายความรวมถึงรายจ่ายที่เกิดจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยด้วย” นั้น เนื่องจาก
กฎหมายจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่ได้บัญญัติให้อ านาจ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวไว้ ดังนั้นเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวจะน ามาใช้ จ่าย
ตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ และเหตุใดกระทรวงมหาดไทยจึงยังคงออกระเบียบนี้มาบังคับใช้ 
รวมทั้งเมื่อพิจารณารายละเอียดของระเบียบนี้ ตามล าดับศักดิ์ของกฎหมายแล้วเห็นว่า ในเมื่อพระราชบัญญัติ
ที่ระเบียบฯ นี้อาศัยอ านาจมาเป็นฐานในการออกระเบียบฯ นี้ มาเพ่ิมเติมเป็นการจ ากัดดุลพินิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอีกขั้นหนึ่งอีก จึงเป็นการออกกฎ (ระเบียบฯ  ที่ออกดดยไม่มีอ านาจ นอกเหนืออ านาจ 
และสร้างภาระเกินสมควรนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒    

    พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถามว่า 
ค่าใช้จ่ายตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ กระทรวงฯ ได้ออกระเบียบให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ ดดยพิจารณาจากกรอบอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ครอบคลุมงานในหน้าที่เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้ดดยมีประสิทธิภาพ และรัฐบาลจัดงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256๐ ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายเพ่ือน าไปพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

        ๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย โดย นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร  
พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

   การไฟ ฟ้ านครหลวงและการประปานครหลวงเป็ นหน่ วยงาน ในสั งกั ด
กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจคือการให้บริการสาธารณูปดภคกับประชาชนในเขตกรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี 
และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนจึงควรมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพ
การให้บริการแก่ประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ถือว่าการให้บริการสาธารณูปดภคเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการพัฒนาประเทศ และปัจจุบันประชาชนพื้นที่เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ประสบปัญหาภาวะน้ าท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน จากการตรวจสอบพบว่า มีการวางท่อประปาทับซ้อนขวางทางระบายน้ า  ท าให้ประชาชนได้รับ 
ความเดือดร้อนเป็นจ านวนมาก จึงสอบถามถึงนดยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก  
และมาตรการในการแก้ไขปัญหากรณีที่การประปานครหลวงวางท่อน้ าประปาทับซ้อนอยู่ภายในท่อระบายน้ า  
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ท าให้น้ าไม่สามารถไหลออกมาได้อย่างปกติ รวมทั้งนดยบายการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องการไฟฟ้า 
และมาตรการในการแก้ไขปัญหาจากการอ านวยความสะดวกกรณเีกิดเหตุขัดข้องในพ้ืนที่ดังกล่าว 

   พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถามว่า 
การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเป็นงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ส่วนในการซ่อมบ ารุงในช่วงที่ผ่านมายังมี
ปัญหาอยู่บ้างเนื่องจากข้อกฎหมายที่ออกมาใหม่ที่ ไม่สามารถให้การไฟฟ้าไปแก้ไขดดยตรงได้ ซึ่งขณะนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าลังแก้ไขในส่วนนี้ ส าหรับเรื่องสายดทรคมนาคมที่ไม่เป็นระเบียบนั้น รัฐบาลได้มอบ
นดยบายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงแก้ไขทั้งประเทศ ดดยตั้งเป้าว่าจะเก็บให้เรียบร้อย
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการจัดระเบียบ ดดยส่วนหนึ่งจะน าลงใต้ดิน  แต่เนื่องจากต้องใช้
งบประมาณสูงประมาณ ๑๐ เท่า ของสายที่อยู่บนอากาศ จึงได้มีแผนงานด าเนินการบนถนนที่ส าคัญและ
จ าเป็น ส่วนถนนทั่วไปนั้นจะใช้การจัดระเบียบ นอกจากนี้ ในส่วนของช่องทางในการแจ้งเรื่องไฟฟ้าขัดข้องนั้น 
ปัจจุบันมีหลายช่องทางที่ประชาชนสามารถแจ้งได้ อาทิ Call Center แอปพลิเคชัน เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไลน์ 
และมีเจ้าหน้าที่รับแจ้งปัญหาไฟฟ้าขัดข้องตลอด ๒๔ ชั่วดมง ดดยเมื่อมีการแจ้งปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง เจ้าหน้าที่
สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ได้ภายใน ๑๐ - ๑๕ นาที ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะการจราจรด้วย เพ่ือแก้ไขปัญหาไฟฟ้า
ขัดข้องให้ประชาชนดดยเร็วที่สุด ส าหรับกรณีคุณภาพน้ าประปานั้น แหล่งน้ าของการประปานครหลวงจะมา
จากแม่น้ าเจ้าพระยา ดดยมาทางคลองประปา มีพ้ืนที่สูบที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้ น้ าที่จะใช้
ผลิตน้ าประปาตามเส้นทางดังกล่าวจะมาจากลุ่มน้ าเจ้าพระยาและอีกส่วนมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 
ซึ่งเมื่อจะต้องปล่อยน้ าให้อยู่ได้ในช่วงวิกฤติคือในช่วงนี้จนถึงเดือนมีนาคม และจะต้องเตรียมน้ าส ารองไว้กรณี
ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ซึ่งมีการค านวณว่าจะต้องปล่อยน้ าอย่างไรเพ่ือให้ประชาชนทั้งประเทศอยู่ ได้  
อย่างไรก็ตาม ได้เกิดปัญหากรณีประชาชนมีการปลูกพืชที่ใช้น้ ามาก ท าให้ต้องแอบสูบน้ ามาใช้ ซึ่งกระทรวงฯ 
ได้พยายามชี้แจงและท าความเข้าใจให้ประชาชนปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อยและขอไม่ให้สูบน้ า นอกจากนี้ ยังมีน้ า 
จากแม่น้ าแม่กลองมาช่วยได้แต่ยังมีการจ ากัดปริมาณอยู่ ส่วนค่าความเค็มของน้ าจะไม่ให้เกินมาตรฐานของ
การประปานครหลวง แต่ปัจจุบันค่าความเค็มสูงขึ้นประมาณ ๐.๕ หรือบางครั้งขึ้นไปถึง ๑ ดดยเฉพาะช่วงที่มี
น้ าทะเลหนุน ท าให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งสภาวะเช่นนี้จะไม่สูบน้ า ส าหรับการเยียวยานั้น หากเป็น 
ความผิดพลาดที่เกิดจากการประปานครหลวงก็น่าจะต้องเยียวยา แต่เมื่อมีน้ าจ ากัดและจะให้กรมชลประทาน
ปล่อยน้ าให้มากกว่านี้ก็สุดวิสัยที่การประปานครหลวงจะท าได้  
        ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
      ๑ .๓ .๑  กระทู้ ถ าม  เรื่ อ ง แนวทางการแก้ ไขปัญ ห าใน ดรงเรียนกรุ ง เทพ 
คริส เตี ยนวิทยาลั ย  ดดย  นายจักรพันธ์  พ รนิ มิ ต ร สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรกรุ ง เทพมหานคร  
พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เลื่อนมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒  
ดดยมี นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
    ๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง อ าเภอบ้านดป่ง 
จังหวัดราชบุรี ดดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์ดรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดดยมี นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม  
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    ๑.๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง สร้างเขื่อนกั้นกลางแม่น้ าแม่กลองในบริเวณพ้ืนที่ 
ต าบลสวนกล้วย อ าเภอบ้านดป่ง จังหวัดราชบุรี ดดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์ดรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดดยมี 
นายประภัตร  ดพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
    ๑.๓.๔ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ เรื่อง การขนส่งทางน้ า (สินค้า  ดดย นายณัฐวุฒิ 
ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดดยมี  ีนายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
    ส าหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้ ได้มีการถามและตอบในห้องประทู้ถาม ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖๘ 
 

   (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม      
          - รับทราบเรื่อง วุฒิสภาได้พิจารณารายงานประจ าปี ๒๕๖๑ ศาลรัฐธรรมนูญ 
       ตามที่ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ส่งรายงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ศาลรัฐธรรมนูญ 
มายังส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือน าเสนอต่อวุฒิสภา ตามพระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๔ นั้น ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  ในวันจันทร์ที่ 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณารายงานประจ าปี ๒๕๖๑ ศาลรัฐธรรมนูญ เรียบร้อยแล้ว  
จึงส่งมายังสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณาตอไป 
       ที่ประชุมรับทราบ 
 

   (๓) รับรองรายงานการประชุม 
          รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง  

      ครั้งที่ ๑๐ วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
      ครั้งที่ ๑๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
      ครั้งที่ ๑๒ วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
      ครั้งที่ ๑๓ วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
      ครั้งที่ ๑๔ วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
      ครั้งที่ ๑๕ วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

             ครั้งที่ ๑๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
         ที่ประชุมให้การรับรอง 
 

   จากนั้น ประธานฯ ได้หารือต่อที่ประชุมให้เลื่อนระเบียบวาระการประชุม ดดยเสนอขอให้
เลื่อนระเบียบวาระการประชุม (๗  เรื่องอ่ืน ๆ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้ 
   (๗) เรื่องอ่ืน ๆ 
        ๗.๑ ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคดนดลยี วิจัย และ
นวัตกรรม แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง เพราะลาออก (นายวิวัฒน์ชัย ดหตระไวศยะ (ค้างมาจาก 
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การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๑ ครั้งที่  ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  วันพุธที่  
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  
        สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง คือ นายเอกธนัช อินทร์รอด 
        ที่ประชุมให้การรับรอง 
        ๗.๒ ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกีฬา แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง 
เพราะลาออก (นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์  
        สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง คือ นางสาวพิมพ์รพี  พันธุ์วิชาติกุล 
        ทีป่ระชุมให้การรับรอง 
          ๗.๓ ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม แทนต าแหน่งที่ว่างลง  
๑ ต าแหน่ง เพราะลาออก (นายเอกธนัช อินทร์รอด  
        สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง คือ นายบุญแก้ว  สมวงศ์  
        ที่ประชุมให้การรับรอง 
              ๗.๔ ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และ 
สิทธิมนุษยชน แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค   
        สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง คือ นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์  
        ที่ประชุมให้การรับรอง 
            ๗.๕ ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการช าระหนี้
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง เพราะลาออก (นายประเสริฐ บุญเรือง  
        สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง คือ นางอนุรักษ์  บุญศล   
        ที่ประชุมให้การรับรอง 
        นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา ได้แจ้งว่า นายบุญแก้ว  สมวงศ์ ได้ลาออก
จากการเป็นกรรมาธิการ ดดยสมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง คือ นายวิวัฒน์ชัย   
ดหตระไวศยะ   
        ที่ประชุมให้การรับรอง 
 

   (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว     
   เรื่องด่วน      
         ๔.๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 
        นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงหลักการ 
เหตุผล และสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ ดดยแก้ไขเพ่ิมเติมวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรและกรณีการพ้นจากต าแหน่งตามวาระให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ รวมทั้งก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๖  และแก้ไขเพ่ิมเติมให้คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกรมีอ านาจในการพิจารณาก าหนดที่ตั้งส านักงานใหญ่และสาขาของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกรได้ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๓  ตลอดจนแก้ไขเพ่ิมเติมให้กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
รับภาระช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกรที่มีบุคคลค้ าประกันได้ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๗/๙ วรรคสอง   
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ดดยมีเหตุผลคือการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรยังมิอาจด าเนินการให้ครอบคลุมหนี้เกษตรกรบางกรณี  
จึงท าให้ เกษตรกรบางส่วนไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้  เนื่องจากกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ไม่อาจรับภาระช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกรที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกันการช าระหนี้ได้ ประกอบกับ
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร รวมถึงการก าหนดที่ตั้งของส านักงาน
ใหญ่และสาขาของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูฯ ที่ก าหนดในกฎหมายขาดความยืดหยุ่น ท าให้เกิดอุปสรรคต่อ 
การปฏิบัติงาน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติฯ เพ่ือให้กองทุนฟ้ืนฟูฯ สามารถรับภาระช าระหนี้
ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรการที่มีบุคคลค้ าประกันได้ และก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งก าหนดให้กรรมการมีอ านาจก าหนดที่ตั้งส านักงาน
ใหญ่ได้ในกรุงเทพฯ และก าหนดที่ตั้งสาขา ณ ที่ใดก็ได้  
        ดดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์ในการประกาศใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้
ของเกษตรกร เพ่ือให้กองทุนพ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรสามารถรับภาระช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกรที่มี
บุคคลค้ าประกันได้ และก าหนดวาระการต ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร 
ให้ เหมาะสมยิ่ งขึ้น  รวมทั้ งก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจก าห นดที่ ตั้ งของส านั กงานใหญ่ ได้ 
ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล และก าหนดที่ตั้งสาขา ณ ที่ใดก็ได้ เพ่ือให้เกิดความยึดหยุ่นและไม่เกิด
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  
        สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดดยส่วนใหญ่อภิปรายสนับสนุน
การแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรด ารงต าแหน่ง
คราวละ ๔ ปี เนื่องจากมีความต่อเนื่องในการบริหารงาน ประหยัดงบประมาณ และการตั้งส านักงานใหญ่ 
ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล และสาขา จะท าให้เกิดความยึดหยุ่นและไม่เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ อาทิ กองทุนฟ้ืนฟูเกี่ยวข้องกับเกษตรกรมากที่สุด ซึ่งต้องการให้
กองทุนฟ้ืนฟูเป็นของเกษตรกรดดยตรง ดดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารงานมากขึ้น และให้มี 
การบริหารงานที่ต่อเนื่องไม่มีการสะดุด ควรให้มีการรักษาการในขณะที่กรรมการหมดวาระ ระหว่างรอ 
การแต่งตั้งใหม่ รวมทั้งขอให้มีส านักงานที่อยู่ในปริมณฑลเพ่ือสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของเกษตรกร  
และเกษตรกรยังไม่ทราบถึงสิทธิในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน  
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวขอบคุณสมาชิกฯ ที่สนับสนุน 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งเป็นประดยชน์ต่อเกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ และการตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  รวมทั้งผู้แทนเกษตรกร จะต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งจะไม่มีการซ้ าซ้อนกัน และจะมี
คณะอนุกรรมการที่มาจากทุกภาคส่วนมาร่วมพิจารณาเพ่ือป้องกันหนี้สูญ 
       จากนั้น ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
(ฉบับที่ ..  พ.ศ. .... ด้วยคะแนน ๓๙๗ เสียง และตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
จ านวน ๔๙ คน ระยะเวลาในการแปรญัตติ ๗ วัน 
  

       ๔.๒. ร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... 
(คณ ะรัฐมนตรี  เป็นผู้ เสนอ) (เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑  - ๒  ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒   
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      นายสันติ  พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง แถลงหลักการ เหตุผล และ 
สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ ดดยเป็นการยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.  รวมทั้ง
ดอนกิจการและภาระผูกพันต่าง ๆ ของ บตท. ไปยังธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.  ตลอดจนก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการที่จ าเป็นในการดอนกิจการดังกล่าว ดดยก าหนดบทยกเลิกพระราชก าหนดบรรษัทตลาด
รองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ (ร่างมาตรา ๗  ก าหนดให้ บตท. ตั้งอยู่ 
ตราบเท่าเวลาที่จ าเป็นเพ่ือด าเนินการในเรื่องที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ แต่ไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวัน นับแต่วันที่
พระราชบัญญัติใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๕  ก าหนดให้ดอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ทุน และภาระผูกพัน 
ของ บตท. ให้แก่ ธอส. นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๖  และก าหนดให้การดอนสิทธิ
เรียกร้องของ บตท.. ให้แก่ ธอส. ไม่ต้องบอกกล่าวการดอนไปยังลูกหนี้ตามมาตรา ๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์ (ร่างมาตรา ๗  ก าหนดให้ ธอส. เข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทน บตท. ในกรณีที่มีการฟ้องร้อง 
บังคับสิทธิเรียกร้องเป็นคดีอยู่ในศาล และในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาแล้ว ให้ ธอส. เข้าสวมสิทธิ เป็นเจ้าหนี้
ตามค าพิพากษานั้น (ร่างมาตรา ๘  ก าหนดให้ ธอส. ไต้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการดอนหรือเปลี่ยนแปลง
รายการทางทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือหลักประกันส าหรับธุรกรรมที่รับดอนกิจการมาจาก บตท.  
(ร่างมาตรา ๙  และก าหนดให้พนักงาน บตท. ที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานกับ ธอส. แสดงความจ านงต่อ
ผู้บังคับบัญชา และให้ ธอส. รับดอนพนักงานดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งที่เหมาะสม ดดยให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ า
กว่าที่ได้รับอยู่เดิม และให้ได้รับสิทธิประดยชน์ไม่น้อยกว่าพนักงาน ธอส. ในต าแหน่งลักษณะเดียวกันหรือ
เทียบเท่า ส่วนพนักงาน บตท. ที่ไม่แสดงความจ านงที่จะไปปฏิบัติงานกับ ธอส. ให้ถือว่าเป็นการออกจากงาน
เพราะเลิกจ้างดดยมิใช่ความผิดของพนักงาน (ร่างมาตรา ๑๐ และร่างมาตรา ๑๑  
        ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถท า
ธุรกรรมแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ได้เอง ดังนั้น  เพ่ือไม่ให้เป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันกับเอกชน  
รัฐจึงไม่จ าเป็นต้องมีบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพ่ือแปลงสินทรัพย์ เป็นหลักทรัพย์ ไว้ เป็น 
การเฉพาะ สมควรยุบบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย และดอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ทุน และ
ภาระผูกพันของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการ
ธุรกรรมที่เหลืออยู่ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยต่อไป  
        สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความเห็นในประเด็นต่าง ๆ  ดดยส่วนใหญ่สนับสนุนร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าว ดดยเห็นว่า บตก. ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชก าหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ภายหลังการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นช่วงที่สถาบันการเงินส่วนใหญ่ประสบปัญหา
การขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง ดดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสนับสนุนสภาพคล่องให้กับสถาบันการเงินและ
พัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยของประเทศ ดังนั้น ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว บตท. จึงมีหน้าที่หลักใน 
การสนับสนุนสภาพคล่องและลดภาระในการด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงให้กับสถาบันการเงิน
ดังกล่าว ดดยการรับซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินแล้วน ามาเข้าสู่กระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ ซึ่งถือเป็นการช่วยพัฒนาตลาดตราสารหนี้และตลาดทุนอีกทางหนึ่ง แต่เนื่องจากปัจจุบันระบบ
สถาบันการเงินของไทยมีปริมาณสภาพคล่องเพียงพอต่อการรองรับการปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ  
จึงไม่จ าเป็นต้องมี บตท. ไว้เป็นการเฉพาะ และบรรษัทฯ ไม่สามารถแข่งขันกับภาคเอกชน ซึ่งการให้บรรษัทฯ
ขนาดเล็กที่ท างานองค์กรเดียว ไปควบรวมกับ ธอส. ที่มีขนาดใหญ่กว่า จะเป็นการผนวกความช านาญของ 
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ทั้งสององค์กรเข้าด้วยกัน เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
จะก่อให้เกิดประดยชน์กับระบบเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ สมาชิกฯ ได้ตั้งข้อสังเกตและ
แสดงความห่วงใยในเรื่องของการควบรวมและการยุบ บตท. 
        รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงว่า บรรษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี ๒๕๔๐ 
เพ่ือแก้ปัญหาสภาพคล่องของธนาคารในขณะนั้น เมื่อยกเลิกบรรษัทฯ แล้วจะน าพนักงานของบรรษัทที่มี 
ความเชี่ยวชาญสูงไปเสริมงานของ ธอส. ดดยให้พนักงานของบรรษัทเลือกสถานภาพได้เอง ดดยไม่มีการบังคับ   
        จากนั้น ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ 
ที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... ด้วยคะแนน ๓๙๕ เสียง ดดยตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
จ านวน ๔๙ คน ระยะเวลาในการแปรญัตติ ๗ วัน 
  

        ๔ .๓  ขออนุญ าตสภาผู้ แทนราษ ฎรเพื่ อ เรียกตั ว  นายพิ ธา  ลิ้ ม เจริญ รัตน์  
นางสาวพรรณิการ์ วานิช และนายปิยบุตร แสงกนกกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไปท าการสอบสวนใน
คดีอาญา ในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา ๑๒๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
        ด้วยส านักงานต ารวจแห่งชาติได้รับรายงานจากกองบัญชาการต า รวจนครบาล  
กรณีการสืบสวนสอบสวนการชุมนุมในที่สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา  
ณ บริเวณสกายวอล์ค หน้าศูนย์การค้ามาบุญครอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการจัดการ
ชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการร้องทุกข์กล่าวดทษด าเนินคดีไว้กับพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจ 
นครบาลปทุมวัน ตามคดีอาญาที่ ๑๐๕๐/๒๕๖๒ ดดยจากการสืบสวนสอบสวนปรากฏพยานหลักฐานที่ท าให้
เชื่อได้ว่านายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ นางสาวพรรณิการ์  วานิช และนายปิยบุตร  แสงกนกกุล ซึ่งเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกระท าการดังกล่าวด้วย จึงมีความจ าเป็นต้องเรียกตัวในฐานะ 
เป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา เพ่ือท าการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วน เพ่ือให้การด าเนินคดีเป็น 
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความเปน็ธรรมกับผู้เกี่ยวข้อง 
        ด้วยเหตุที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างสมัยประชุมรัฐสภา ดังนั้น  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
จึงขออนุญาตออกหมายเรียกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสามรายไปท าการสอบสวนในฐานะผู้ต้องหา 
ในคดีอาญา เพ่ือด าเนินการสอบสวนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 
        ที่ ป ระชุ มมี ม ติ ไม่ เห็ น ด้ วยกั บ การอนุญ าต เรี ย กตั ว  น าย พิ ธา  ลิ้ ม เจ ริญ รัตน์  
นางสาวพรรณิการ์ วานิช และนายปิยบุตร แสงกนกกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไปท าการสอบสวน 
ในคดีอาญา ในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา ๑๒๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยคะแนน 
๓๖๘ เสียง จากนั้น ประธานฯ สั่งปิดประชุมเวลา ๒๐.๓๐ นาฬิกา 
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